



สกอ.วางระบบแอดมิชชันแบบครบวงจร

● กิ่งเบงกั้ให้บริการคลุ่ทุกพื้นที่ ● ท่วง สทศ.ทรวข้อสอบอ้คณัยน้ทัน

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการ กอ.กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมชี้แจงระบบ กลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือระบบแอดมิชชันที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า ในการดำเนินการระบบแอดมิชชันปีการศึกษา 2549 ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะพยายามให้บริการแก่ผู้สมัครแบบครบวงจร หรือ ONE STOP SERVICE ซึ่งจะมีทั้งระบบแอดมิชชันกลาง และแอดมิชชัน ใควตา ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เข้ามาร่วมกับส่วนกลาง โดยใช้ผลทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น สูง หรือ A-NET ส่วนที่ยังไม่ลงตัวคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ซึ่ง ล่าสุดมีแนวโน้มที่จะคัดเลือก โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ GPA กลุ่มสาระ ฯลฯ โดยจะขอไปดำเนินการ คัดเลือกเอง แต่ตนเป็นห่วงเนื่องจาก มมส.ยังไม่เคยทำมาก่อน และเชื่อว่า

ทาง มมส.คงกำลังพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง ส่วนคณะ สกอ.กำหนดสอบในเดือน ต.ค.2548 นั้น ส่วนใหญ่จะ แพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆกำลังพิจารณา และจะ เป็นวิชาเฉพาะด้านศิลปะ สำหรับวิชาเฉพาะที่ต้องอิง ให้คำตอบกับ สกอ.เร็วๆนี้ ซึ่งในเบื้องต้นส่วนใหญ่ กับเนื้อหา และจำเป็นต้องเรียนให้จบหลักสูตรก่อน ค่อนข้างพอใจกับองค์ประกอบแอดมิชชันที่ สกอ. ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น บาลี อาหรับ กำหนด และคาดว่าจะมีคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัย สกอ.จะจัดสอบหลังวันที่ 1 มี.ค.2549 ซึ่งสอบ A- หลายแห่งร่วมคัดเลือกในระบบแอดมิชชันกลาง NETเรียบร้อยแล้ว ส่วนการชำระค่าสมัครแอดมิชชัน กับ สกอ. ผ่านระบบธนาคารนั้น ขณะนี้มีธนาคารที่ร่วมมือกับ สกอ. ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ทหารไทย เลขานุการ ลกอ.กล่าวอีกว่า สถาบันทดสอบ สกอ. ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ทหารไทย ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ยืนยันว่าจะเริ่มจัดทำ ไทยพาณิชย์ และคาดว่าจะมีธนาคารอื่นๆอีก ซึ่งอยู่ ข้อสอบตัวอย่าง O-NET และ A-NET ลงเว็บไซต์ของ ระหว่างการเจรจา เพื่อให้มีธนาคารครอบคลุมทุกพื้นที่ สทศ. และสำเนาใส่วีซีดีแจกโรงเรียนต่างๆ อย่างไรก็ตาม นักเรียน ม.ปลายที่เรียนโครงการแลกเปลี่ยน ส่วนนักเรียน ม.ปลายที่เรียนโครงการแลกเปลี่ยน ก็ตามสิ่งที่ตนเป็นห่วงคือ สทศ.ระบุว่าข้อสอบ O-NET เอเอฟเอสในชั้น ม.6 นั้น สามารถสอบแอดมิชชันได้ จะเป็นข้อสอบอัตนัยประมาณ 20% ซึ่งคาดว่าจะมี โดยจะคิดคะแนนจีพีเอจำนวน 4 ภาคเรียน ในฐาน จำนวนข้อสอบที่จะต้องตรวจกว่า 6 ล้านชุด ท่วงว่า คะแนนเดียวกันเหมือนที่นักเรียนเคยสมัครในระบบ จะตรวจไม่ทัน สำหรับปฏิทินการสอบวิชาเฉพาะซึ่ง เอ็นทรานซ์ที่ผ่านมา.

ส่วนคณะ สกอ.กำหนดสอบในเดือน ต.ค.2548 นั้น ส่วนใหญ่จะ เป็นวิชาเฉพาะด้านศิลปะ สำหรับวิชาเฉพาะที่ต้องอิง กับเนื้อหา และจำเป็นต้องเรียนให้จบหลักสูตรก่อน สกอ.จะจัดสอบหลังวันที่ 1 มี.ค.2549 ซึ่งสอบ A- NETเรียบร้อยแล้ว ส่วนการชำระค่าสมัครแอดมิชชัน ผ่านระบบธนาคารนั้น ขณะนี้มีธนาคารที่ร่วมมือกับ สกอ. ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ทหารไทย ไทยพาณิชย์ และคาดว่าจะมีธนาคารอื่นๆอีก ซึ่งอยู่ ระหว่างการเจรจา เพื่อให้มีธนาคารครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนนักเรียน ม.ปลายที่เรียนโครงการแลกเปลี่ยน เอเอฟเอสในชั้น ม.6 นั้น สามารถสอบแอดมิชชันได้ โดยจะคิดคะแนนจีพีเอจำนวน 4 ภาคเรียน ในฐาน จำนวนข้อสอบที่จะต้องตรวจกว่า 6 ล้านชุด ท่วงว่า คะแนนเดียวกันเหมือนที่นักเรียนเคยสมัครในระบบ จะตรวจไม่ทัน สำหรับปฏิทินการสอบวิชาเฉพาะซึ่ง เอ็นทรานซ์ที่ผ่านมา.